

dây xin nhắc lại:

Cụ Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Giám Đốc Hỏa Xa VN, đã từ trần ngày 28/8/2002 tại Montreal, hưởng thọ 94 tuổi.

NGƯỜI GHI: TRẦN ĐÌNH THẮNG

* TIN SINH HOẠT MONTREAL/CANADA

1- Trong tháng 9 và tháng 10 – 2002, quý AH và phu nhân sau đây đã viếng thăm Montreal vào 3 dịp khác nhau theo thứ tự sau:

AH Ngô Tấn Tâm - AH Nguyễn Hữu Tuân - AH Bửu Đôn

AHCC Montreal có mời quý AH trên, nhưng vì quá bận rộn nên chỉ có AH Nguyễn Hữu Tuân và Phu nhân là tới gặp các AH Montreal tại nhà hàng Tong Por.

2-TIN BUỒN

a- Hiền thê của AH Tôn Thất Đồng là Maria Elizabeth Cao Kim Hoa đã thất lạc tại Montreal ngày 17 tháng 2 năm 2002, hưởng thọ 64 tuổi.

b- Tin buồn sau đây đã gửi thư tới ban phụ trách rồi, tiện đây xin nhắc lại:

Cụ Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Giám Đốc Hỏa Xa VN, đã từ trần ngày 28/8/2002 tại Montreal, hưởng thọ 94 tuổi.

Người ghi: Trần Đình Thắng

* MẠNG LƯỚI ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Xin giới thiệu đến quý ái hữu trang nhà Ai Hữu Công Chánh đang được thử nghiệm tại địa chỉ: <http://ahcc0.tripod.com>
Trang nhà của chúng ta có nhiều mục như: hình ảnh sinh hoạt, bài viết của các ái hữu, tin tức, thông báo.v.v. Trên

trang nhà có chỉ dẫn cách thiết lập “font” chữ Unicode là kiểu chữ Việt được sử dụng cho trang nhà này.

Tuy có nhiều mục, nhưng hiện nay, trang nhà được thực hiện với hai mục tiêu chính là:

1-Kịp thời thông báo đến ái hữu khắp nơi các tin tức vui buồn, quan, hôn, tang, tế ...trên máy vi tính.

2-Đăng tải mau chóng các hình ảnh sinh hoạt tại các địa phương và lưu trữ nhiều hình ảnh cùng một lúc.

Để cho trang nhà của chúng ta ngày càng phong phú, mong quý ái hữu cũng như quý vị đại diện các địa phương gửi tin tức và hình ảnh về cho mạng lưới để có thể phổ biến kịp thời. Hình ảnh hay tin tức xin ghi chú rõ ràng và xin liên lạc về email: aihuucongchanh@hotmail.com, hay nếu gửi bưu điện, về địa chỉ :

Từ Minh Tâm
17634 Fonthill Ave.
Torrance, CA90504

Chúng ta đã có Lá Thư Công Chánh nay lại có thêm Trang Nhà Ai Hữu Công Chánh nhưng hai bản tin sẽ không lẫn sâu của nhau. Lá Thư Công Chánh sẽ tiếp tục phát hành đều đặn. Trang Nhà Ai Hữu Công Chánh sẽ bổ sung những tin tức cần phổ biến nhanh chóng cũng như lưu trữ những hình ảnh kỷ niệm của chúng ta. Hai bản tin sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển trong tinh thần: “Giữ cho còn có nhau”. Ước mong quý ái hữu sẽ tìm đọc trang nhà Ai Hữu Công Chánh và giới thiệu đến các ái hữu khác cùng đọc. Đồng thời xin quý ái hữu đóng góp ý kiến phê bình để trang nhà của chúng ta ngày càng phát triển và được phổ biến rộng rãi. ■

BẢNG MỪNG

ĐẠI THƯỢNG THỌ

Truyền thống trao tặng Bảng Đại Thượng Thọ (ĐTT) để chúc mừng quý Cụ Ái Hữu đạt cửu tuần trong gia đình Công Chánh, đã có dịp trao tặng gần 20 bảng trong mười năm vừa qua. Một số quý Cụ năm nay (2002) đạt tuổi thọ 93,94,95. Như quý Cụ Lê sĩ Ngạc, Cụ Đào trọng Cương, Cụ Nguyễn văn Minh sức khỏe quý Cụ còn an khang, sống hạnh phúc trong gia đình bên cạnh con cháu thật đáng quý, đáng mừng, đáng làm gương và đáng cho AHCC noi gương.

Những năm gần đây, từ năm 2000, chúng tôi không nhận được tin từ các

đại diện địa phương đề nghị tặng bảng ĐTT và cố tìm lại thì trong năm ba năm tới đây cũng không có “ứng viên” đại cửu tuần để đề nghị tặng bảng.

Trước một thực trạng như vậy, chúng tôi đã tham khảo ý kiến một số quý AH cao niên ở nhiều nơi thì được sự đồng ý nên ấn định lại mức tuổi để trao tặng bảng ĐTT là 85 thay vì 90 tuổi như trước đây, ý kiến của các Cụ là đạt cửu tuần khó lắm, hiếm lắm và dù có đạt được thì lúc đó chắc gì còn khỏe mạnh, minh mẫn để đến dự lễ trao tặng Bảng ĐTT.

Kiểm điểm lại, qua các đại diện địa

phương, thì số quý Cụ AH đạt 85 tuổi (sinh 1917) hiện nay cũng rất hiếm. Chúng tôi đã điện đàm, tiếp xúc với một số AH quý hiếm này và được quý Cụ hoan hỷ nhận lời đề nghị tặng bảng ĐTT gồm có 4 Cụ: quý

-AH Phạm hữu Vĩnh (Canada)

-AH Tạ Huyền (Bắc Cali)

-AH Nguyễn văn Cừ (Nam Cali)

-AH Lê quang Tiềm (Nam Cali)

Một số quý Cụ, vì lý do riêng, không nhận lời đề nghị tặng bảng ĐTT và xin cảm ơn AHCC đã nghĩ đến quý Cụ.

Chúng tôi đang đặt làm 4 bảng ĐTT